



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มลพิษฝุ่น- หมอกควัน
โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. เปิดเผยข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่าภาคเหนือยังคงมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และตาก
เดลินิวส์ ข่าวสด workpointnews	-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์พบปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เป็นสีส้ม 9 พื้นที่ สีแดง 6 พื้นที่
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว www.airvisual.com เผยแพร่ค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. อยู่ที่ 246 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าว สด ไทยรัฐ	-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการ 4 ระดับ และหากปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกำลังให้เร่งประสานขอความช่วยเหลือไปที่ส่วนกลาง
ไอเอ็นเอ็น news1005	-เสนอข่าว ชาวเชียงใหม่ร่วมลงชื่อผ่าน https://www.change.org เกือบ 4 หมื่นราย ขอเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า จ.เชียงใหม่ และใกล้เคียง มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันจากการเผาป่าเผาไร่และเกษตรกรรมพันธสัญญาสะสมมากกว่า 10 ปี และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จนปีนี้ค่า PM 2.5 สูงที่สุดในโลกติดต่อกันหลายวัน แต่ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ไม่มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนแต่อย่างใด
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ปรับแผนการดำเนินงาน โดยประสาน 18 หน่วยงาน ทั้งเทศบาล, มทบ.ที่ 33, แขวงทางหลวง, กองบิน 41, ปก.เชียงใหม่ และอบจ.เชียงใหม่ รวมถึงเขตพื้นที่รอบตัวเมืองเชียงใหม่ ให้รับผิดชอบพื้นที่ตนเอง นอกจากนี้ ได้ปรึกษากับนักวิชาการ มเชียงใหม่ ได้ขอแนะนำว่าควรจะมีพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจะมีเครื่องกรองอากาศติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาใช้
ไทยรัฐ	ด้าน นพ.วรัญญู จ่านองประสาทพร รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับอบสม. ออกเยี่ยมบ้านประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกชนิด ทั้งนี้ ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควัน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 6 มี.ค. -23 มี.ค. พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ 4,870 ราย โรคหัวใจและหลอดเลือด 3,767 ราย โรคผิวหนังอักเสบ 374 รายและโรคตาอักเสบ 339 ราย
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผย ว่า ขณะนี้ค่า PM 2.5 และ PM 10 ที่สถานีวัดคุณภาพอากาศ ต.เวียง อ.เมือง และ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย สูงเกินมาตรฐาน จุด HOT SPOT ในพื้นที่ยังไม่มาก ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ มีอาการเจ็บคอ เคืองตา คัดตามผิวหนัง มารักษาที่รพ.ในพื้นที่ แต่จำนวนยังไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าไร สสจ.เชียงรายได้เพิ่มการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แนะนำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง และใช้หน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลเป็นพิเศษ
	-เสนอข่าว พญ.กิติพัฒน์ ลาชาโรจน์ ผอ.รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กล่าวว่า ช่วงนี้รพ.เวียงแก่น และ รพ.สต.มีประชาชนรับบริการเพิ่มขึ้นกว่า 50 % ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของกลุ่มโรคทางเดินหายใจและอาการไอจากฝุ่นควัน ประกอบกับอากาศแปรปรวน ทำให้ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง และหอบหืดมีอาการกำเริบ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
	-เสนอข่าว นางชนเชตต์ บุญญะพันธ์ ประธานหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายสาธารณสุขใน จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทางจังหวัดนำไปพิจารณาดำเนินการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>มติชน</p>	<p>นพ.พงษ์พันธ์ ธีรานันต์ชัย ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สสจ.และรพ.ทุกแห่ง แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแล้ว 27,000 ชิ้น ส่วนกลางจะส่งมาเพิ่มให้อีก 10,000 ชิ้น โดยรพ.ทุกแห่งใน จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า ผู้ป่วยโรคตาเพิ่ม 9 เท่า ผู้ป่วยโรคผิวหนังและ หลอดเลือดเพิ่มขึ้น 5 เท่า</p> <p>-เสนอข่าว จ.พะเยา มีฝนตกในพื้นที่ อ.เมือง โดยเฉพาะหมู่บ้านรอบกว๊านพะเยา ผลการตรวจคุณภาพอากาศอยู่ใน เกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล รักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น มอบกล่องเซ็นเซอร์สำหรับติดตั้ง บนรถสาธารณะให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 10 กล่อง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่ ว่า ทุกฝ่ายทราบต้นเหตุของปัญหาหมอกเกือบ 12 ปี แต่ยังไม่ตั้งรับ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบวันต่อวัน ผลกระทบจากปัญหาปรากฏรูปธรรมชัด โดยยอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หากสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวในพื้นที่ทุกด้าน เป็น โจทย์ยากของภาครัฐ</p> <p>-เสนอบทความ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า คนทั่วไปที่สูดฝุ่น PM 2.5 จะมีอาการระคายเคืองจมูก น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ รวมถึงผู้ป่วยโรค ระบบหัวใจและหลอดเลือด จะทำให้โรคที่เป็นอยู่กำเริบขึ้นมาได้ ส่วนในระยะยาว อาจก่อมะเร็งปอดและทำให้ สมรรถภาพปอดของเยาวชนถดถอย ทุกคนจึงต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศ หากดัชนีคุณภาพอากาศเป็นสีส้ม ผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าเป็นสีแดง ขอให้หลีกเลี่ยงทุกคน กรณีไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องใช้หน้ากาก N95 หรืออย่างน้อยใช้หน้ากากอนามัยซ้อนกัน 2 ชั้น สวมให้กระชับใบหน้า และจำกัดระยะเวลา การสัมผัสฝุ่นให้น้อยที่สุด</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์ของ อภ. ว่า ขณะนี้ได้ปลูกกัญชาภายในโรงเรือนระบบปิดที่โรงงานผลิตยารังสิตคลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 3 สายพันธุ์ คือ สาย พันธุ์ที่มี THC สูง สายพันธุ์ที่มี CBD สูง และสายพันธุ์ที่มีทั้ง THC และ CBD และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมปลูกแบบ กรีนเฮาส์ ส่วนการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการปลูกกัญชา ต้องดูเงื่อนไขกฎหมายและความต้องการของตลาด หากจะทำ ในรูปแบบ contract farming ขณะนี้รอข้อมูลจาก อย.เกี่ยวกับการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา เพื่อให้ทราบปริมาณความ ต้องการในการใช้รักษาโรค</p> <p>-เสนอบทความ จ.บุรีรัมย์จัดงาน "พันธุ์บุรีรัมย์" โดย ผวจ.บุรีรัมย์ ระบุว่า หมายถึง เมล็ดพันธุ์ความคิดของชาวบุรีรัมย์ ที่จะต้องแตกหน่อและขยายออกไปคนไทยคิดแบบพันธุ์บุรีรัมย์ เป้าหมายหลักของงานมุ่งเน้นให้ข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับกัญชาในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การนำมาผลิตเป็นอาหาร และความรู้ทางการแพทย์เกษตร</p> <p>ด้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธาน บ.บุรีรัมย์ยูไนเต็ดฯ อธิบายความหมายของงานพันธุ์บุรีรัมย์ ว่า มาจากโมเดลของ บุรีรัมย์ ซึ่งยึดหลัก 3 ประการของคนพันธุ์บุรีรัมย์ คือ 1.ทำอะไรต้องแปลก 2.ทำอะไรต้องอลังการ และ 3.ทำอะไรต้องอยู่ บนมาตรฐานโลก และที่สำคัญต้องเกิดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจ ในอนาคต กัญชาจะสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจและสร้าง รายได้ให้กับคนไทยได้ ตามแบบฉบับ "แคลิฟอร์เนียโมเดล" โดยงานพันธุ์บุรีรัมย์จะจัดวันที่ 19-21 เม.ย.นี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์</p>
<p>มติชน</p>	<p>วินิจฉัยวัณโรคด้วย AI</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนา โปรแกรม AI ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกเพื่อวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น ครั้งที่ 1/2562 ว่า กรมฯ และภาคีเครือข่ายได้ ร่วมกันดำเนินการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุด การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงาน ได้ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา AI เพื่อนำมาใช้ในการคัดกรองวัณโรค ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับระบบคัด กรองวัณโรคของไทย โดยเน้นประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ กลุ่มนักโทษในเรือนจำ หลังจากนั้นจะนำต้นแบบไป ทดลองใช้ต่อไป คาดว่าจะสามารถนำ AI มาดำเนินการได้จริงเร็ว ๆ นี้</p>
<p>มติชน</p>	<p>วัณโรค</p> <p>-เสนอบทความ นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน แพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาชนิดยาลดโดยวิธีอณูชีววิทยา อย.ต้องริบอนุมติ ยารักษาโรคต่อยาชนิดรุนแรงมากขึ้นใหม่ ๆ เข้าประเทศไทยให้เร็วที่สุด เพื่อให้แพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และภาครัฐต้องสนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ายารักษาให้มากขึ้น โดยในปี 2560 สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลรักษาโรคติดเชื้อทั้งหมด 434 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การลดอุบัติเหตุผู้ป่วยโรคของไทยจาก 172 ต่อแสนประชากร ให้เหลือเพียง 10 ต่อแสนประชากร ในปี 2578 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและทำได้ยาก</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ</p>	<p>โรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักสามารถรักษาให้หายได้ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาแต่เนิ่น ๆ โดยสามารถรักษาได้ด้วยยากันชัก ส่วนกลุ่มต้องยากันชัก รักษาหายได้ด้วยยาผ่าตัด ซึ่งต้องผ่านการประเมินด้วยทีมแพทย์ด้านโรคลมชัก</p> <p>ด้าน พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการนำชิ้นเนื้อหรือสิ่งของต่าง ๆ ไปฝังปากเพื่อป้องกันการกัดลิ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงการสำลัก หรือสิ่งของหลุดลงไปในหลอดลม อาจทำให้เสียชีวิตได้ วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและจดจำง่ายคือ “ไม่จับ ไม่แกว่ง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเองได้” ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอาการกำเริบจะมีภาวะชักเกร็ง กระตุกไม่เกิน 2 นาที แต่หากชักนานถึง 5 นาที ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทร. 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันทันตกรรมแนะนำพ่อแม่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกตั้งแต่วัยแรกเกิด เมื่อเด็กอายุ 2-3 ขวบ ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาดฟันของเด็ก โดยแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างพอเหมาะ ควรเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงละเอียดอ่อนนุ่ม หัวแปรงมีขนาดพอดีกับช่องปากเด็ก และมีด้ามแปรงที่จับกระชับมือสำหรับผู้ใหญ่ ที่สำคัญ ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ระงับขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการระงับขึ้นทะเบียนหมอนวดกว่า 90,000 ราย ที่ผ่านการอบรมและได้ใบรับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงสมาคมเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่กำหนด อาจพิจารณาเพิกถอนหลักสูตร ส่วนผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมดังกล่าวกำลังเร่งช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p>	<p>แพทย์ลี้กลอบขายยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบจริยธรรมแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขายยาลดความอ้วน ว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับคดี ต้องรอพิจารณาร่วมกับพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องรออย.ให้ข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องคดีอาญา ส่วนเรื่องแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาเป็นขั้นตอน ดูว่าแพทย์เป็นผู้ดำเนินการหรือทำงานแบบนอกเวลา เมื่อทราบรายละเอียดจะเชิญแพทย์ทั้ง 7 คน มาให้ข้อมูลต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รวบรวมข้อมูล 9 คลินิกที่เกี่ยวข้องกับการลี้กลอบขายยาลดความอ้วนทางออนไลน์ ส่งให้กับพ.สสจ.แล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะรวบรวมและส่งข้อมูลมาให้ครบมา ต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ช่องทางจำหน่ายสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปลัด ก.พาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างหน่วยงานของ ก.พาณิชย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อร่วมมือกันผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จัก และเจาะตลาดสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทางเว็บไซต์ “ของดีทั่วไทย” (www.kongdeetourthai.com) และ Shopee ภายใต้แคมเปญ “ของดีออนไลน์ by DBD” และจะจำหน่าย ณ ร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพื่อนำเข้าสู่ช่องทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น	<p>การตลาดของกรมฯ ต่อไป นอกจากนี้ จะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหาร โดยจัดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เบื้องต้นสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้มีความน่าสนใจและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ</p>
ไทยรัฐ สยามกีฬา เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ตูนบอดี้แสลมชวนวิ่งการกุศล</p> <p>-เสนอข่าว “ตูน บอดี้แสลม” ชวนคนไทยออกวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ ทหารายได้ช่วยหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ยังขาดแคลน ตลอดปี 2562-2563 เริ่มที่ภาคอีสานในเดือน มิ.ย.นี้ ตามด้วยภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ตั้งเป้าสร้างสถิติโลก ระดมคนร่วมวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. รวมถึงจะส่งต่อไม้ผลัดให้กับคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ต่อไป พร้อมประกาศตั้งมูลนิธิก้าวคนละก้าว ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่ประเดิมมอบเงินเป็นทุนตั้งต้น 20 ล้านบาท</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บประชาชาติ ผวก.ออนไลน์	<p>เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ครม.มีมติอนุมัติวงเงิน 6,873 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เพิ่มเติมในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 พร้อมขยายระยะเวลาได้รับเงินอุดหนุน จากแรกเกิด-3 ปี เป็นแรกเกิด-6 ปี และขยายฐานรายได้ของพ่อแม่จาก 36,000 บาท/คน/ปี เป็นไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เดลินิวส์ หุ่นอินไซด์ ประชาชาติธุรกิจ	<p>ถูกระสอบบรรจุน้ำแข็ง</p> <p>-เสนอข่าว นายพินิจ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างถูกระสอบพลาสติกบรรจุน้ำแข็ง จากโรงงานผลิตน้ำแข็งและร้านค้าจำหน่ายน้ำแข็ง 10 แห่ง ในกทม.และปริมณฑล เพื่อทดสอบสารปนเปื้อน พบว่า ถูกระสอบส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังมากขึ้น เลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุถุงที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงน้ำหนักและบริการได้มี มติให้ส่งรายงานร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แห่งให้อย.พิจารณาดำเนินการต่อไป</p>
ไทยรัฐออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>แผนบูรณาการจีโนมิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ ประเทศไทย (พ.ศ.2563-2567) มูลค่ารวม 4,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรและนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ทั้งนี้ ไทยมีจุดแข็งจากความเป็นผู้นำด้าน Medical Hub มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ และมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ ทั้งหมด 6 ด้าน เช่น การวิจัยและการประยุกต์ใช้ ด้านการบริการ ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแพทย์จีโนมิกส์ เป็นต้น</p> <p>ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2561-2570 ระยะที่ 1 ปี 2561-2564 วงเงิน 34,838.4 ล้านบาท หรือ 3.8 ล้านบาทต่อคน เพื่อรองรับระบบบริการสาธารณสุขทั้งประเทศให้มีคุณภาพเพียงพอกับสัดส่วนประชาชนตั้งเป้าให้มีแพทย์ต่อประชากรในอัตราส่วน 1 : 1,200 ในปี 2576 โดยโครงการระยะที่ 1 จะเพิ่มแพทย์ได้ 9,168 คน ระยะที่ 2 ปี 2565-2570 เพิ่มได้อีก 15,394 คน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บเดลินิวส์ เว็บช่อง 3 เว็บแนวหน้า เว็บข่าวสด	<p>ยิงพยาบาล รพ.สต.ที่วัง อ.ทุ่งสง</p> <p>-เสนอข่าว สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตในบ้านพักรถไฟ ใกล้สวนหลวง ร.5 เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง พบศพ นางเรณวรัตน์ กลับดี อายุ 38 ปี พยาบาลฝ่ายทันตกรรม รพ.สต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 ที่ขีบบัดด้านซ้าย 2 นัด กระสุนฝังใน ตำรวจตั้งสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องขัดแย้งกับบุคคลใกล้ชิดเรื่องการลงทุนค้าขาย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การแพทย์ทางไกล</p> <p>-เสนอข่าว นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาฯ กสทช. กล่าวว่า บอร์ด กสทช.อนุมัติสนับสนุนโครงการแพทย์ทางไกลของกรมราชทัณฑ์ วงเงิน 18.8 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมนำร่องในเรือนจำเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำ จ.เชียงราย และได้จัดบริการอินเทอร์เน็ต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จะเปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ค. 2562 นี้ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สธ. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการการแพทย์ทางไกล</p>
สยามรัฐ	<p>การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.รัชฎาพร รุณเจริญ ผอ.รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.ขุนหาญ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เรื่องปลอดภัย “ขุนหาญเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นคนดี ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน” มีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมและรับผิดชอบภารกิจต่างๆ โดย ปี2562 จัดทำ “ขุนหาญ โมเดล” จากผลสำเร็จที่ผ่านมาที่สามารถพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบปลอดภัยพิษสุนัขบ้า 2 ปีซ้อน อุบัติเหตุทางถนนลดลงเหลือ 54% และในจุดเสี่ยง 20 แห่งสามารถลดลงได้ 100% ขณะที่การจัดการขยะสามารถลดปริมาณลงได้เกือบ 100%</p> <p>ด้าน นางพิมล เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า อ.ขุนยวม ได้รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวิเคราะห์ปัญหา 5 ด้าน และให้กับส่วนราชการ ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนรับรู้สภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยปี 2562 คณะกรรมการ พชอ. มีแผนนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจากชุมชนมาขายในตลาดประชารัฐ นอกจากนี้ รพ.ขุนยวมยังลงนามข้อตกลงกับผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อรับซื้อผลผลิต เป็นการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอีกด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.อ่างทอง คาดการณ์ว่าปีนี้มีโอกาสที่โรคไข้เลือดออกจะระบาดมากกว่าปี 2561 อาจมีผู้ป่วยมากถึง 95,000 ราย ผลสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และรพ. สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์และควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะโรคไข้เลือดออก รมรณรงค์ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่สาธารณะ</p>
เดลินิวส์	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ปกฉัตร สงวนแว รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งมีชายโดดจากอาคารจอดรถ ห้างฯ บิ๊กซีลาดพร้าว 83 พบศพ นายชวกร เวชกิจ อายุ 23 ปี บิดาให้การว่าลูกเพิ่งรับปริญญาตรีและเตรียมตัวทำธุรกิจ แต่โรคซึมเศร้ากำเริบ ก่อนเกิดเหตุได้ออกจากบ้านพักและส่งข้อความมาบอกลา โดยก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตาย แต่ที่บ้านช่วยไว้ทัน</p> <p>สยามบันเทิง</p> <p>-เสนอข่าว “พี่ฉอด” สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จัดกิจกรรมพูดคุยสำรวจใจเพื่อค้นหาวาตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่อยู่ในภาวะเศร้าซึม โดยเชิญพญ.พิยะดา ซึ่งเป็นจิตแพทย์มาร่วมเป็นที่ปรึกษา ในวันที่ 29-30 มี.ค. 13.00 – 17.00 น. ณ ตึก GMM grammy</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch